



ที่ กษ ๐๕๐๘.๗/๒๐๗๔

ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพ  
สินค้าประมงสมุทรสาคร  
๑๒๗ ม. ๘ ต.โคกขาม อ.เมือง  
จ.สมุทรสาคร ๗๔๐๐๐

๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งแนวทางการให้บริการในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
เรียน ผู้จัดการบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางการให้บริการรับรองผลิตภัณฑ์ประมงส่งออกในสถานการณ์ระบาดของโรค COVID-19

ด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสมุทรสาคร พบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ประกอบกับจังหวัดสมุทรสาครมีจำนวนแรงงานต่างด้าวที่มาประกอบอาชีพเป็นจำนวนมาก ซึ่งปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและรักษาผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วและกำจัดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ ๕๒/๒๕๖๓ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ จึงมีคำสั่งจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร จึงปรับรูปแบบการให้บริการสินค้าประมงส่งออกแก่ผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าประมงโดยผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ หากสถานการณ์ของโรคติดต่อสงบลงหรือมีเหตุอันสมควรแล้ว ศูนย์ฯ จะให้บริการในรูปแบบเดิม เพื่อให้บริษัทฯ ยังคงรักษาคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมประมงกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางอรรรณ หลายประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร

โทร. ๐๓๔-๔๕๗๔๒๔, ๐๓๔-๘๖๑๕๑๓-๑๕

โทรสาร. ๐๓๔-๔๕๗๔๒๓

เว็บไซต์ <https://www.fisheries.go.th/sfirc>

## แนวทางการให้บริการรับรองผลิตภัณฑ์ประมงส่งออกในสถานการณ์ระบาดของ ของโรค COVID-19

ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร ขอแจ้งการปรับเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรค COVID-19 เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงการติดเชื้อโรค โดยจะให้การสื่อสารผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) แทนการเข้าตรวจที่สถานประกอบการในช่วงสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรคจนกว่าสถานการณ์ของโรคจะสงบลง ดังนี้

### งานบริการใบรับรองสินค้าประมง

ศูนย์ฯ ยังคงเปิดให้บริการรับคำขอ และจัดทำใบรับรองประกอบการส่งออกตามปกติ โดยได้จัดโต๊ะรับ - ส่งเอกสารบริเวณด้านหน้าห้องออกใบรับรอง เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด 19. ตามมาตรการหลีกเลี่ยงพื้นที่แออัด (Social distance)

### งานบริการสุ่มตัวอย่างสินค้าส่งออก และตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้า

- กรณีโรงงานที่สุ่มตัวอย่างทุกรุ่น ให้โรงงานแจ้งความประสงค์ตามปกติ เจ้าหน้าที่จะเลือกรหัสตัวอย่างและจำนวนตัวอย่างที่จะสุ่ม แล้วแจ้งให้โรงงานดำเนินการสุ่มตัวอย่างเอง
  - นำตัวอย่างมาส่งห้องปฏิบัติการตรวจทางกายภาพของกรมประมง
  - นำตัวอย่างตรวจทางเคมีและจุลชีววิทยาที่ห้องปฏิบัติการภายนอกกรมประมง
- กรณีโรงงานสุ่มตัวอย่างแบบสิทธิพิเศษ หากโรงงานใดครบรอบความถี่ต้องสุ่มตัวอย่าง จะอนุโลมไม่ต้องสุ่มตัวอย่างจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

### งานบริการตรวจรับรองที่สถานประกอบการ

๑. งตการเข้าตรวจสถานประกอบการกรณีมีผลการตรวจสอบอนามัยในรอบปี และไม่มีปัญหาเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยสินค้า

กรณีประสงค์ต่ออายุใบรับรองสุขลักษณะและระบบ HACCP แต่มีผลการตรวจสถานประกอบการเกิน ๖ เดือน จะขอให้สถานประกอบการส่งสำเนานบันทึกการควบคุมการผลิตตามระบบ HACCP แทนการเข้าตรวจที่สถานประกอบการ หากผลการทวนสอบเอกสารเป็นไปตามข้อกำหนดกรมประมง จะอนุโลมต่อใบรับรอง

๒. งานบริการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) สินค้าประมง จะตรวจสอบผ่านระบบ PSE/ Thai Flagged และขอให้ผู้ประกอบการส่งเอกสารบางส่วนเพิ่มเติม แทนการเข้าตรวจที่สถานประกอบการ

๓. งานบริการตรวจรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการของสถานประกอบการ กรณีไม่มีผลการตรวจห้องปฏิบัติการในรอบปี จะขอให้ส่งรายการเอกสารเพื่อทวนสอบระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบของโรงงานตามข้อกำหนดกรมประมง แทนการเข้าตรวจที่สถานประกอบการ



### งานคุ้มครองการบรรจุสินค้า (Load) ก่อนส่งออก

ยกเลิกการเข้าตรวจการบรรจุสินค้า (Load) ก่อนส่งออกที่สถานประกอบการจนกว่า สถานการณ์จะคลี่คลาย โดยอนุโลมให้ผู้ประกอบการแจ้งรายละเอียดของสินค้าที่ครบรอบต้องตรวจให้ศูนย์ฯ เพื่อประกอบการพิจารณาออกใบรับรองสุขอนามัยสินค้าประมง

### งานบริการตรวจรับรองน้ำหนักสัตว์น้ำนำเข้า (Sizing)

ยกเลิกการเข้าตรวจรับรองน้ำหนักสัตว์น้ำนำเข้า (Sizing) ที่สถานประกอบการจนกว่า สถานการณ์จะคลี่คลาย โดยอนุโลมให้ผู้ประกอบการจัดส่งเอกสารประกอบการรับเข้าวัตถุดิบสัตว์น้ำให้ศูนย์ฯ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติน้ำหนักสัตว์น้ำรับเข้าในระบบ PSM

.....